

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
<p>นางรัชนี กำเนิดมณี วันที่ 25 สิงหาคม 2552 โดยมีผู้เข้าร่วมฟังดังต่อไปนี้ นางสาวจรูญลักษณ์ อุปถัมภ์ นางสาวนภสร สุวรรณอำไพ นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์ตา นางสาวสุวรรณา เปี่ยมทอง นางสาววรารพร เกิดผล (คุณลิขิต)</p>	<p>การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ กรณีผู้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อต่างประเทศ และต้องการให้มหาวิทยาลัยโอนเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาไปให้ที่ต่างประเทศ</p> <p>การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ มี 2 วิธี</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับทุนในต่างประเทศ 2. การซื้อเช็คต่างประเทศ <p>1. การโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับทุนในต่างประเทศ</p> <p>การนำเงินบาทไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศตามประเทศที่ไปศึกษาและให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการ โอนเงินเข้าบัญชีในต่างประเทศ</p> <p>ผู้รับทุนต้องเปิดบัญชีเงินฝากที่ต่างประเทศ และแจ้งรายละเอียด ดังนี้</p> <p>ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) เลขที่บัญชีเงินฝาก รหัสธนาคาร รหัสสาขา รหัสประเทศ และ รายละเอียดที่อยู่ในต่างประเทศของผู้รับทุน</p> <p>การโอนเงินไปต่างประเทศโดยการนำเงินบาทไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศตามประเทศที่ผู้รับทุนไปศึกษาและธนาคารพาณิชย์จะดำเนินการ โอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับทุน ตามรายละเอียดข้างต้น</p> <p>สำหรับการโอนเงินไปต่างประเทศ จะมี ค่าธรรมเนียมในการ โอนเงิน ครั้งละ 400 บาท (ค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ไม่เท่ากัน)</p>	<p>เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรภายใน ได้ทราบวิธีการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศและสามารถแนะนำวิธีการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศให้กับผู้รับทุนการศึกษาที่ประสงค์รับเงินในต่างประเทศ</p>

ผู้เล่า	รายละเอียดของเรื่อง	สรุปความรู้ที่ได้
	<p>2. การซื้อครีฟต์</p> <p>การนำเงินบาทไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศตามประเทศที่ผู้รับทุนไปศึกษา เมื่อผู้รับทุนต้องการรับเงินทุนการศึกษาเป็นครีฟต์ เจ้าหน้าที่เบิกจ่าย 1 ติดต่อธนาคารพาณิชย์เพื่อขอซื้อครีฟต์ โดยแจ้งจำนวนเงินบาทที่ต้องการโอนไปต่างประเทศ ธนาคารจะแปลงจำนวนเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศตามประเทศที่ศึกษา และธนาคารพาณิชย์ดำเนินการออกครีฟต์ ให้ 1 ฉบับ โดยในครีฟต์ ระบุ ชื่อ - สกุล ผู้รับเงิน และจำนวนเงินเหรียญที่แลกเปลี่ยนของประเทศนั้นๆ เมื่อได้รับครีฟต์ จะนำส่งครีฟต์ให้กับผู้รับทุนการศึกษา ตามที่อยู่ในต่างประเทศ</p> <p>สำหรับการซื้อครีฟต์ จะมีค่าธรรมเนียม 203 บาท (ค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ไม่เท่ากัน)</p>	